

Số:

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021 và dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2136/SKHĐT-TH ngày 14/10/2021 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

I. Bối cảnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trước bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); đồng thời trong thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh cũng đã xác định nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, chính sách dân tộc đã được giao kế hoạch vốn năm 2021 như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số... Nhờ đó, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số cơ bản được đảm bảo, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực góp

phần cho ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo UBND kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND đã phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và danh sách các thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tại các Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND; tham mưu UBND tỉnh báo cáo UBND kết quả rà soát, xác định danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021.

Về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: tỉnh Quảng Ngãi không thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN riêng mà chỉ kiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi (tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/4/2021); phân công Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm Ủy viên Thường trực Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN, Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan Thường trực của Chương trình.

Về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình: Căn cứ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc xây dựng; Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động làm việc với các Sở ngành và UBND các huyện miền núi để cung cấp thông tin, đồng thời hướng dẫn UBND các huyện rà soát số liệu, xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021), Ban Dân tộc tỉnh khảo sát một số địa bàn ở các huyện miền núi để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình. Đồng thời trình UBND tỉnh đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 về nội dung: “Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2015” (tại văn bản số 693/BDT-CSĐT ngày 14/10/2021);

Về xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; phương án phân bổ vốn trung hạn và hằng năm của Chương trình: theo đề nghị của UBND, UBND tỉnh đã tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021 – 2025.

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo UBND dự kiến nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025.

2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

- Về kế hoạch vốn giao: Tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2021 là 3.642 triệu đồng (*trong đó Ban Dân tộc tỉnh là 1.490 triệu đồng và các địa phương là 2.152 triệu đồng*).

- Về kết quả thực hiện:

Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện cấp báo Quảng Ngãi, báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín từ tháng 01/2021; thực hiện cấp 306 radio có người có uy tín; tổ chức cho 42 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam (*từ ngày 23-29/4/2021*); tổ chức đón tiếp, gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín của huyện Sơn Hà; tổ chức thăm hỏi, động viên 22 người có uy tín ốm đau, 05 người qua đời. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động thăm hỏi, gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Nghĩa Hành để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên người có uy tín tuyên truyền để đồng bào DTTS tại địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

UBND các huyện Ba Tơ và Sơn Tây, Trà Bồng đã tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền; huyện Sơn Hà đã tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan học tập trong tỉnh. Các địa phương đã chủ động thăm hỏi, động viên người có uy tín, gia đình người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau, qua đời theo quy định.

- Về kết quả giải ngân vốn: Tổng kinh phí đã giải ngân là 1.406,5 triệu đồng, đạt 38,6% kế hoạch vốn giao (*trong đó, Ban Dân tộc giải ngân đạt 65,5%, các huyện giải ngân đạt 20% kế hoạch vốn giao*).

3. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

- Năm 2021, UBND tỉnh giao kinh phí 253 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021.

- Đã ban hành Kế hoạch phối hợp với các huyện Sơn Hà, Ba Tơ để tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại

các địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề nghị huyện Ba Tơ, Sơn Hà không tổ chức Hội thi và thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức khác đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định và biện pháp chống dịch bệnh Covid-19. Ban Dân tộc tỉnh đã có Kế hoạch điều chỉnh nhiệm vụ tuyên truyền cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

4. Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025.

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 200 triệu đồng. Ban Dân tộc đã phê duyệt kế hoạch và phối hợp Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và hiện đã nộp trả kinh phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đề án công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021.

Năm 2021, UBND tỉnh giao kinh phí 480 triệu đồng; Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung tuyên truyền Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021.

- Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các huyện Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây dừng tổ chức Hội thi và đề nghị chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức khác đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định và biện pháp chống dịch bệnh Covid-19. Ban Dân tộc tỉnh có Kế hoạch điều chỉnh nhiệm vụ tuyên truyền cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

6. Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2021.

- Năm 2021, UBND tỉnh giao kinh phí 180 triệu đồng; Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021, hiện nay đang phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện.

- Đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung về tuyên truyền Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

7. Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019

Năm 2021, UBND tỉnh giao với tổng kinh phí là 690 triệu đồng; hiện nay đã hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

8. Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Ban đã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia đảm bảo TTATGT tại một số huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Hiện nay đang chuẩn bị nội dung để tổ chức các đợt tuyên truyền trên địa bàn huyện miền núi.

9. Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND

Năm 2021, UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách này. Hiện nay đang chờ kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện chính sách này để làm cơ sở phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện đảm bảo quy định.

10. Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021

Tổng kinh phí UBND tỉnh đã phân bổ cho các huyện thực hiện chính sách này là 9.498,060 triệu đồng, các huyện đã thực hiện hoàn thành việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đối tượng thụ hưởng trong tháng 02/2021 với số lượng 199.817 khẩu/52.767 hộ, tổng kinh phí thực hiện là 9.492,249 triệu đồng.

III. Đánh giá chung

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện các Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025. Các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc; công tác phòng chống dịch Covid-19 đã đạt được kết quả nhất định. Cùng với các chương trình, chính sách khác, các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện đã góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS và miền núi, tình hình an ninh, trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi được giữ vững.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số cơ sở hoạt động kinh doanh không thiết yếu tạm ngừng hoạt động cũng gây ảnh hưởng lớn lĩnh vực dịch vụ làm giảm đến tổng giá trị sản xuất ở địa phương; hoạt động giáo dục và đào tạo thay đổi hình thức dạy học gây khó khăn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh ở vùng đồng bào DTTS&MN. Việc triển khai một số chính sách dân tộc tại các địa phương như bồi dưỡng kiến thức, tập huấn, tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn, không thể tổ chức theo đúng tiến độ đã đề ra.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 chậm được ban hành; các Bộ ngành Trung ương chưa thông báo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và hướng dẫn triển khai thực hiện đã gây lúng túng cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

I. Mục tiêu

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của các Chương trình, chính sách dân tộc. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân ở vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Phấn đấu giảm trên 3% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, thông tin về tình hình vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 được xác định tại Nghị quyết

số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và các chương trình, chính sách dân tộc khác.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào DTTS do cơ quan làm công tác dân tộc các cấp chủ trì, quản lý, chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch và theo dõi, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, CSĐT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân